



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕

ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายนวม เมินขุนทด	ประธานสภา อบต.	นวม เมินขุนทด
๒	นายบรรจบ ชัยบุรี	รองประธานสภา อบต.	บรรจบ ชัยบุรี
๓	นายจรัส มาสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	จรัส มาสูงเนิน
๔	นางธัญสินี อมรพรหม	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒	ธัญสินี อมรพรหม
๕	นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	ทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน
๖	นางวิภาวี โตสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	วิภาวี โตสูงเนิน
๗	นายสมพงษ์ พลอยเพชร	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สมพงษ์ พลอยเพชร
๘	นายบุญเรือง ละมุดตะคุ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๗	บุญเรือง ละมุดตะคุ
๙	นายศิริวงศ์ พบพิมาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	ศิริวงศ์ พบพิมาย
๑๐	นายธนกร พลศรี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	ธนกร พลศรี
๑๑	นายสรสิข จรจันทร์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สรสิข จรจันทร์
๑๒	นายสายัณ ดุงสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	สายัณ ดุงสูงเนิน
๑๓	นายสงว งามมะเรียง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓	สงว งามมะเรียง
๑๔	นายदनัย แรมกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	दनัย แรมกลาง
๑๕	นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	ยอดขวัญ เนียมสูงเนิน
๑๖	นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	ประเสริฐ เกื้อนพิมาย
๑๗	นายสุพจน์ ใจบุญ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	สุพจน์ ใจบุญ
๑๘	นางสุนารี สวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘	สุนารี สวัสดิ์
๑๙	นางสมหมาย บุรณ์โกคา	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๙	สมหมาย บุรณ์โกคา
๒๐	นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์	เลขานุการสภา อบต.	ปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์

## ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายนิก	สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
๑	นายเอกชัย	พรหมพันธ์ใจ	นายก อบต.	เอกชัย พรหมพันธ์ใจ
๒	นายวินัย	นิลสูงเนิน	รองนายก อบต.	วินัย นิลสูงเนิน
๓	นายสนอง	ภูจำนงค์	รองนายก อบต.	สนอง ภูจำนงค์
๔	นางสมทรง	ภูเขียว	เลขานุการสภา อบต.	สมทรง ภูเขียว
๕	นางอาภรณ์	ศิริจำปา	หัวหน้าสำนักปลัด	อาภรณ์ ศิริจำปา
๖	นางอาภรณ์	สิงห์เศรษฐกิจ	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	อาภรณ์ สิงห์เศรษฐกิจ
๗	นางกฤษฎกร	สิงขรอาจ	ผอ.กองคลัง	กฤษฎกร สิงขรอาจ
๘	นายสุรศักดิ์	มุงงาม	ผอ.กองช่าง	สุรศักดิ์ มุงงาม
๙	นายวิฑูรย์	จุลบท	ผอ.กองสาธารณสุข	วิฑูรย์ จุลบท
๑๐	นางสาวจงจิต	ไชยเฉลิม	ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	จงจิต ไชยเฉลิม
๑๑	นางมลิวรรณ	เมษมานนท์	ผอ.การกองการศึกษาฯ	มลิวรรณ เมษมานนท์
๑๒	นางสาวอรนุช	เสื่อเงิน	นักจัดการงานทั่วไป	อรนุช เสื่อเงิน
๑๓	นางสาวรัตนา	ภูมลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	รัตนา ภูมลา
๑๔	นางสาวศุภลาภรณ์	โพธิ์สอน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน
๑๕	นางภัสสร	มาสูงเนิน	คณงานทั่วไป	ภัสสร มาสูงเนิน
๑๖	นายวิชัย	ชุมกระโทก	คณงานทั่วไป	วิชัย ชุมกระโทก
๑๗	นายสมาน	เสลานอก	คณงานทั่วไป	สมาน เสลานอก
๑๘	นายปภาวัตร	ทำดี	คณงานทั่วไป	ปภาวัตร ทำดี

.....

- เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๐๐ น.
- เลขานุการสภา : เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต. บัดนี้ สมาชิกสภา อบต. ได้เข้าประชุมแล้วเกินกึ่งหนึ่ง ขอเปิดประชุมและขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภาได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน
- เลขานุการสภา : **ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า**

**เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  
สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗**

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้กำหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยการประชุมสมัยสามัญที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น ในการนี้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า มีความประสงค์ขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าเพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ ความว่า การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตาม ข้อ ๒๐ (๑) ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จึงขอเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ ในศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามสืบสร้าง หมู่ ๑๕ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นายนวม เมินขุนทด  
( นายนวม เมินขุนทด )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

- ที่ประชุม : รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

: **๑.๒ เรื่อง ขอบขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า**

ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ในห้วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา

๑) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ บ้านหนองเบน หมู่ ๘ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ และ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ บ้านหนองม่วง หมู่ ๕

๒) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรม “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ตำบลมะเกลือเก่า พิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองเบน หมู่ ๘

๓) โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านวังรางใหญ่ ม.๖

๔) โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี ๒๕๖๗ “การทำแซนวิชเพื่อสุขภาพ” เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๔

๕) โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าให้กับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสืบสร้าง บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕

ที่ประชุม

: รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

: **๑.๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการขออนุญาตลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น**

จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากมีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เสนอเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๘ (๑) วรรคสอง และการขออนุญาตลาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ โดยส่งหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมาล่าช้า มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถ

เสนอหนังสือถึงผู้มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาตได้ทันที หรือบางแห่งส่งหนังสือถึงจังหวัดภายหลังจากที่ได้เดินทางไปราชการหรือกำหนดวันลาแล้ว ทำให้ไม่สามารถอนุมัติ หรือ อนุญาต แล้วแต่กรณีได้ เพื่อให้การขออนุมัติ หรือ อนุญาต แล้วแต่กรณีได้ เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการขออนุญาตของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

หัวหน้าสำนักปลัด

: ตามที่ท่านเลขาสภา ได้นำเรียนในเบื้องต้น ขอเพิ่มเติม คือ

๑) การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของผู้บริหารท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่นให้เสนอหนังสือจังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๒) การขออนุญาตลงไปต่างประเทศ ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เสนอหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนถึงกำหนดวันลา

๓) การส่งหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการขออนุญาตลาไม่ เป็นไปตามข้อ ๑-๒ ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นแห่งความล่าช้าดังกล่าวมาในหนังสือด้วย หากไม่ชี้แจงหรือชี้แจงเหตุผลไม่สมควรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ที่ประชุม

: รับทราบ

หัวหน้าสำนักปลัด

: **๑.๔ เรื่อง การจัดงานส่งเสริมส้มโอ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี ๒๕๖๗**

อำเภอสูงเนิน ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในอำเภอสูงเนิน ได้กำหนดจัดงาน “กิจกรรมงานส้มโอของดีสูงเนิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเนิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ผ้าเจียงนางดำ การส่งเสริมส้มโอของดีของอำเภอสูงเนิน ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้เข้าร่วมกิจกรรม

- การจัดจำหน่ายส้มโอจากเกษตรกร การจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าโอท็อป
- กิจกรรมเต้นแอโรบิค ขยับกายสายชีวี
- การจัดนิทรรศการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประกวดส้มโอพันธุ์ทองดี
- การประกวดแต่งโม
- การประกวดการแข่งขันผัดหมี่/ส้มตำ
- การประกวดแปรรูปอาหารจากส้มโอ

- การประกวดร้องเพลง
- การประกวดธิดาส้มโอ
- การเดินแบบผ้าไทยการกุศล
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- การแสดงของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน
- มีการออกร้านตลาดประชารัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ในวันดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุม

: รับทราบ

เลขานุการสภา

: **๑.๕ เรื่อง การติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมแอบอ้างเพื่อเรียกค่าตอบแทนจากประชาชน (กรณีการขอลูกเกล้าฯ ถวายฎีกา)**

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าได้ปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์ชักชวนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือดำเนินการ ในการขอลูกเกล้าฯ ถวายฎีกาและอาจมีการเรียกรับค่าตอบแทนจากประชาชนเพื่อใช้เป็นค่าดำเนินการ ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวรวมถึงป้องกันการเกิดความเสียหาย ต่อประชาชน จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน กรณีประสบปัญหาความเดือดร้อนและต้องการยื่นเรื่องร้องเรียน เพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อน ขอให้ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

๒) ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ เพื่อป้องกันประชาชนถูกชักจูงหรือหลอกลวงจากผู้แอบอ้างและแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ที่ประชุม

: รับทราบ

หัวหน้าสำนักปลัด

: **๑.๖ เรื่อง การรายงานการบันทึกข้อมูลประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารมะเกลือเก่า ประจำปี ๒๕๖๗**

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทำการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ นำข้อมูลที่ทำกรบันทึกในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนางานด้านการกระจายอำนาจ

หรือการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลต่อที่ประชุมสภาเพื่อรับทราบด้วยสำหรับบริการสาธารณะ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีแบ่งเป็น ๘ ด้าน คือ

ด้านที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำผังเมืองการให้ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน การซ่อมหนีไฟ ได้ดำเนินการกรอกข้อมูล ซึ่งบางหัวข้อยังไม่ได้ดำเนินการจะขึ้นไม่มีบริการสาธารณะ เช่น จำนวนคลองส่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

ด้านที่ ๒ ด้านการผังเมือง การจัดทำผังเมืองการให้ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน ได้ดำเนินการกรอกครบทุกหัวข้อ

ด้านที่ ๓ ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต การให้บริการ / การส่งเสริมด้านสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์บริการผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ สนับสนุนอาชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกายผู้สูงอายุ การช่วยเหลือสนับสนุนผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม โรคประจำถิ่น โรคระบาด โรคติดต่อเรื้อรัง การขึ้นทะเบียนสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพอาหาร ได้ดำเนินการกรอกครบทุกหัวข้อ และมีบางหัวข้อที่สามารถพัฒนาได้ในอนาคต บางหัวข้อที่ดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้านที่ ๔ ด้านการศึกษา การให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนโรงเรียน เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ สนับสนุนอาหารกลางวัน นม การส่งเสริมกิจกรรม การเรียนรู้ ฝึกอาชีพ ภาษา ดิจิตอลฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๑ หัวข้อ

ด้านที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย การเพิ่มจำนวน อปพร. การจัดให้มีกล้อง CCTV จัดให้มีช่องทาง/ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ One Stop Service ศูนย์ดำรงธรรม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ดำเนินการแล้วทุกหัวข้อ

ด้านที่ ๖ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยว และการลงทุน การส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตร กลุ่มแปรรูป วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้มีศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ศูนย์แสดงสินค้า ตลาดโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว ช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลการให้บริการต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ ดำเนินการครบแล้วทุกหัวข้อ

ด้านที่ ๗ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและขยะอันตราย โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาหนี้เสีย การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับไฟฟ้า การเผาป่า โครงการกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน ได้ดำเนินการสูงกว่าเป้าหมาย

ด้านที่ ๘ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและโบราณสถาน โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน ดำเนินการแล้วทุกหัวข้อ

ซึ่งข้อมูลตามหัวข้อทั้ง ๘ ด้านนี้ ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อที่จะได้มาพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกด้านและเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อสนับสนุนการดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม

: รับทราบ

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

: **๑.๗ เรื่อง ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ตำบลมะเกลือเก่า**

การดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ตำบลมะเกลือเก่า ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า โดยเป็นนโยบายของนายก อบต. โดยเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลสูงเนิน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านกายอุปกรณ์ และการให้บริการกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยโดยมีนักกายภาพให้การรักษ่า ฟื้นฟู และเสริมสร้างความสามารถในการใช้ร่างกายสำหรับผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัด ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ฯ นั้น ส่วนหนึ่งคือการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่าย และทำให้การเดินทางสะดวกขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้สนับสนุนงบประมาณปีละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งงบประมาณ ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ในส่วนแรก ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะดำเนินการด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ ๖๐,๐๐๐ บาท ใช้ดำเนินการจ้างอาสาสมัครประจำที่ศูนย์ฟื้นฟู ส่วนในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการ ด้านสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ฯ จะเป็นศูนย์บริการประชาชน หมู่ ๙ บ้านวังรางน้อย ส่วนด้านอุปกรณ์ที่ อบต. จะได้จัดเตรียมไว้ ได้แก่ เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน บาร์คูชานาน เตียง จักรยานปั่นมือเท้าแบบไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า รอกบริหารไหล่และวงล้อบริหารไหล่ การดำเนินการของศูนย์ฯ จะได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน การวางแผนและตารางการกายภาพบำบัดในแต่ละสัปดาห์ว่าจะดำเนินการรักษาและฟื้นฟูในเรื่องด้านใดบ้าง

ที่ประชุม

: รับทราบ



นายก อบต.

: ๑) ขอเพิ่มเติมในการรายงานการบันทึกข้อมูลประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดการบริการสาธารณะ องค์การบริหารมณฑลเกลือเก่า ประจำปี ๒๕๖๗ ต้องขอชื่นชมคณะทำงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานและฝ่ายสภาที่ร่วมกันดำเนินการในบริการสาธารณะต่างๆ ที่ได้รับโอนภารกิจ จากการรายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดการบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเห็นว่ามีส่วนหัวข้อที่ยังไม่ดำเนิน ในส่วนนี้ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ครบถ้วน ในส่วนที่สูงกว่าค่าเป้าหมายขอให้รักษามาตรฐานไว้เช่นเดิม

๒) ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ตำบลมะเกลือเก่า เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลสูงเนิน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องการให้ช่วยเหลือประชาชนให้ได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัด เพื่อให้มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว และช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งเบื้องต้นได้มีการประชุมคณะทำงานหารือและการจัดเตรียมความพร้อมของการจัดตั้งศูนย์ฯ โดยดำเนินการที่ศูนย์บริการประชาชนบ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ทั้งนี้ อบต. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อประจำไว้ยังศูนย์ฯ โดยจะได้ขอความเห็นชอบจากสภา อบต. ในระเบียบวาระการประชุมต่อไป ส่วนการเปิดให้บริการจะเปิดในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓) ในนามของฝ่ายบริหารขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นการแสดงถึงความรัก ความสามัคคี ในการร่วมพัฒนาตำบล และการดูแลช่วยเหลือประชาชนในตำบล

ที่ประชุม

: **รับทราบ**

ปลัด อบต.

: เนื่องจากได้รับเรื่องกระทู้ถามจากท่านสมาชิก จึงขอแจ้งเรื่องการส่งญาติและกระทู้ถามท่านสามารถสอบถามได้เพียง ๑ เรื่อง แต่สามารถสอบถามได้หลายประเด็น และต้องส่งญาติหรือกระทู้ถามก่อนประชุมล่วงหน้า ๗ วัน เพื่อนำเข้าระเบียบวาระการประชุม และเพื่อให้ผู้บริหารได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อตอบประเด็นต่างๆ โดยประธานสภาจะต้องตรวจสอบประเด็นในญาติหรือกระทู้ถามว่ามีลักษณะที่ต้องห้ามหรือไม่ จากนั้นนำญาติหรือกระทู้ถามที่ได้รับจากสมาชิกสภา อบต. ทำหนังสือแจ้งมายังผู้บริหารได้รับทราบและตอบในที่ประชุมสภาฯ ต่อไป เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความถูกต้อง สำหรับกระทู้ถามที่ได้รับในวันนี้จะขออนุญาตไว้ในวาระเรื่องอื่นๆ

ประธานสภา อบต.

: สำหรับในเรื่องนี้ได้มีการแจ้งสมาชิกสภา อบต. ทางกลุ่มไลน์ แล้วในเบื้องต้นเพื่อความถูกต้องขอให้ทุกท่านได้ถือปฏิบัติ

- ระเบียบวาระที่ ๒** : **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จำนวน ๑ สมัย คือ**
- ประธานสภา อบต. : การรับรองประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งรายงานการประชุมได้จัดส่งกับทุกท่านแล้ว มีท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในสาระสำคัญของเชิญแจ้งต่อที่ประชุม หากไม่มีท่านใดจะแก้ไข
- นางสุนารี สวัสดิ์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ : ขอแก้ไขหน้าที่ ๑๘ ๑) ใน ข้อ ๓ ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ต้น ติดตั้งยังจุดบ่มแรงดันประปา แก้ไขจากติดตั้งจุดบ่มแรงดัน เป็น เลย์บ่มแรงดัน ๒) จาก ถนนดอนอ้อช่วงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น ปากทางเข้าถนนดอนอ้อ
- นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ : ขอแก้ไขหน้าที่ ๑๖ แก้ไขเป็นยื่นหนังสือเรื่องขอขยายเขตประปา ไม่ใช่ ระบบกรองน้ำ
- นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ : ขอแก้ไขหน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๙ จากบ้านนายชนะ เสือสูงเนิน เป็น นายชรัส เสือสูงเนิน
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
- มติที่ประชุม** : **ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเอกฉันท์**
- ระเบียบวาระที่ ๓** : **เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี-**
- ระเบียบวาระที่ ๔** : **เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**
- ประธาน อบต. : **๔.๑ เรื่อง ชี้แจงการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่ทันตามห้วงเวลา**  
ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจง
- นายก อบต. : อ้างถึงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ วิธีการจัดทำงบประมาณ ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ โดยอาจกำหนดระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สภาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้

แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ร่างงบประมาณในรายจ่ายประจำปีสามารถใช้งบได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ

สำหรับเหตุที่ไม่สามารถเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หรือ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้ทันตามภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น เนื่องจากระบบ E – laas หรือ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงข้อมูลการรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นประจำวัน เพื่อแสดงสถานะการเงิน ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าใช้จ่ายงบประมาณไปเท่าใด การเบิกจ่ายจากงบประมาณส่วนใด ซึ่งระบบได้เกิดขัดข้องทำให้ข้อมูลเสียหายและสูญหายระหว่างวันที่ ๙ มกราคม – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทำให้ อปท. ทั่วประเทศไม่สามารถใช้การใด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงและนำเข้าสู่ข้อมูลในส่วนที่หายไป เป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบงบประมาณคงเหลือได้ รวมถึงยอดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรที่ยังเข้ามาไม่ครบ ทำให้ไม่มีข้อมูลที่จะประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณในปี ๒๕๖๘ ได้ ซึ่งงบประมาณที่ตั้งนั้นจะต้องมีความครอบคลุมและเพียงพอต่อการดำเนินงานในปีงบประมาณ โดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้แต่ละกองงานได้พิจารณางบประมาณในกองงานเพียงพอและจำเป็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ รวมถึงภารกิจงานที่มีการตรวจประเมิน มาตรฐาน การปฏิบัติงานต่างๆ การประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีที่มีเพิ่มขึ้นในทุกปี ดังนั้นการพิจารณาจะต้องมีความละเอียดรอบคอบให้เพียงพอต่อการบริหารงาน โดยจะเร่งดำเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าและให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาให้เสร็จและประกาศใช้ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเลื่อนพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘

ประธานสภา อบต.

: มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาในการเห็นชอบตามที่ผู้บริหารเสนอขอเลื่อนการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

: **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง**

ประธานสภา อบต.

: เพื่อให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้ ขอกำหนดเปิดประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ออกไปอีก ๑๕ วัน ในระหว่างวันที่ ๖ กันยายน – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

: **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง**

- ประธานสภา อบต. : **๔.๒ เรื่อง การพิจารณาทบทวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
ขอเชิญนายก อบต.ได้ชี้แจง
- นายก อบต. : สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ได้บรรจุข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในระเบียบวาระนี้เป็นโครงการที่หมู่บ้านได้เสนอความต้องการ ขอให้สมาชิกสภาอบต. ทุกหมู่บ้านได้ตรวจสอบโครงการว่าถูกต้องหรือไม่ แต่สำหรับโครงการก่อสร้างถนนนั้นยังไม่เพิ่มไหล่ทางเข้าไปด้วยเพื่อความปลอดภัยแก่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่และประชาชนที่ใช้ถนน ในส่วนที่มีการมีการขุดให้ระบุในสัญญาว่าให้คืนสภาพเดิมด้วย ดังนั้น หากหมู่บ้านใดต้องการที่เพิ่มไหล่ทางให้แจ้งในที่ประชุม เพราะต้องทำการประมาณราคาค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกและเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณให้แต่ละหมู่บ้าน ขอให้หมู่บ้านได้พิจารณาตามลำดับ
- ผอ.กองช่าง : สำหรับไหล่ทางหากหมู่บ้านใดที่มีพื้นที่เพียงพอที่สามารถเพิ่มไหล่ทางได้ให้แจ้งในที่ประชุมเพื่อจะได้มาทำการปรับให้ตามความเหมาะสม
- ประธานสภา อบต. : **หมู่ ๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด คสล. หมู่ที่ ๑**  
**ปริมาณงาน** รางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาวรวม ๑๒๕.๐๐ ม. พร้อมฝापิด คสล. งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐
- นายจรัส มาสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  
ประธานสภา อบต. : **ขอยืนยันโครงการ**
- นางธัญสินี อมรพรหม  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒  
ประธานสภา อบต. : **หมู่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง เลียบคลองส่งน้ำ –**  
**เส้นยุทธศาสตร์ (ซอยข้างบ้านนางแสงอรุณ) บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ ๒**  
**ปริมาณงาน** ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตร.ม.
- นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓  
ประธานสภา อบต. : **ขอยืนยันโครงการ**
- นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓  
ประธานสภา อบต. : **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยสองพัน บ้านหนองไม้**  
**ตาย หมู่ที่ ๔**  
**ปริมาณงาน** ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.

- นางวิภาวี โตสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔  
ประธานสภา อบต.
- : ขอยืนยันโครงการ และขอเพิ่มไหล่ทาง
- : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง คุ่มหนองโพธิ์น้อย บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๕  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตร.ม.
- นายนวม เมินขุนทด  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕  
ประธานสภา อบต.
- : ขอยืนยันโครงการ และขอเพิ่มไหล่ทาง
- : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซ.ตาจูง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๕  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตร.ม.
- นายนวม เมินขุนทด  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕  
ประธานสภา อบต.
- : ขอยืนยันโครงการ ไม่ขอเพิ่มไหล่ทาง
- : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยหน้าโรงเรียน บ้านหนองม่วง หมู่ ๕  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตร.ม.
- นายนวม เมินขุนทด  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕  
ประธานสภา อบต.
- : ขอยืนยันโครงการ ไม่ขอเพิ่มไหล่ทาง
- : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง เส้นข้างร.วังรางใหญ่ บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตร.ม.
- นายสมพงษ์ พลอยเพชร  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖  
ประธานสภา อบต.
- : ขอยืนยันโครงการ และขอเพิ่มไหล่ทาง
- : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซ.ฝายน้ำล้น บ้านบุตาสง หมู่ที่ ๗  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.
- นายบุญเรือง ละมุดตะคุ  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗  
ประธานสภา อบต.
- : ขอยืนยันโครงการ ไม่ขอเพิ่มไหล่ทาง
- : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หน้า รพ.สต.ปราชยราง (หน้าบ้านนายคณิต -ถนนคอนกรีตเดิม) บ้านปราชยราง หมู่ที่ ๘

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตร.ม.
- นายศิริวงศ์ พบพิมาย  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘  
ประธานสภา อบต.
- : ขอยืนยันโครงการ และขอเพิ่มไหล่ทาง
- : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง คุ่มน้อย (บ้านนายประสิทธิ์-บ้านนายสมพงษ์) บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ ๙  
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๔๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๑.๕๐ ตร.ม.
- นายธนกร พลศรี  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙  
ประธานสภา อบต.
- : ขอยืนยันโครงการ และขอเพิ่มไหล่ทาง
- : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซ.บ้านนายโกเมท - บ้านนายเปบ้านวังรางน้อย หมู่ที่ ๙  
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕.๐๐ ตร.ม.
- นายธนกร พลศรี  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙  
ประธานสภา อบต.
- : ขอยืนยันโครงการ และขอเพิ่มไหล่ทาง
- : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองชาต - บ้านห้วยไผ่ บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๐  
ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม.
- นายสรสิข จรจันทร์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐  
ประธานสภา อบต.
- : ขอยืนยันโครงการ และขอเพิ่มไหล่ทาง
- : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง คุ่มคลองแคน บ้านหนองเลา หมู่ที่ ๑๑  
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม.
- นายบรรจบ ชัยบุรี  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑  
ประธานสภา อบต.
- : ขอยืนยันโครงการ และขอเพิ่มไหล่ทาง
- : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยบ้านนางทอง - บ้านนายสนั่น บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ ๑๒  
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.พร้อมทางเชื่อม คสล.๓.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๓.๐๐ ตร.ม.

นายสายัน ดุงสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒  
ประธานสภา อบต.

ขอยืนยันโครงการ และขอเพิ่มไหล่ทาง

- : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายบ้านนายสุวิทย์ - บ้านนางทับทิม บ้านหนองหลักพัน-สโม่สร หมู่ที่ ๑๒  
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม.

นายสายัน ดุงสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒  
ประธานสภา อบต.

ขอยืนยันโครงการ และขอเพิ่มไหล่ทาง

- : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หัวเขาพัฒนา-วังรางใหญ่ บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ที่ ๑๓  
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม.

นายสงว งามมะเรียง  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓  
ประธานสภา อบต.

: ขอยืนยันโครงการ ไม่ขอไหล่ทาง

- : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด คสล. หมู่ที่ ๑๔  
ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาวรวม ๙๕.๐๐ ม. พร้อมฝापิด คสล.

นายदनัย แรมกลาง  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔  
ประธานสภา อบต.

: ขอยืนยันโครงการ ขอเพิ่มชื่อโครงการ ซอยบ้านนางบุญมา พาหนอง - บ้านนายวิวัฒน์ บัลลังค์

- : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซ.บ้านลุงทวี บ้านคำไฮ หมู่ที่ ๑๕  
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมทางเชื่อม คสล. ๖.๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม.

นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕  
ประธานสภา อบต.

: ขอยืนยันโครงการ และขอเพิ่มไหล่ทาง และขอแก้ไขชื่อจากซอยบ้านลุงทวี เป็นลุงสุธี

- : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซ.จिरายู บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๖  
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมทางเชื่อม คสล. ๖.๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๓.๐๐ ตร.ม.

นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖

: ขอยืนยันโครงการ ไม่ขอไหล่ทาง

- ประธานสภา อบต. : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง โสภงานพัฒนา - หัวเขาพัฒนา หมู่ที่ ๑๗  
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.
- นายสุพจน์ ใจบุญ  
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗  
 ประธานสภา อบต. : ขอยืนยันโครงการ ไม่ขอไหล่ทาง
- ประธานสภา อบต. : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง คุ่มหลักแปด บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๙  
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม.
- นางสมหมาย บุรณ์โกศา  
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙  
 ประธานสภา อบต. : ขอยืนยันโครงการ และขอเพิ่มไหล่ทาง
- ประธานสภา อบต. : โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๙ เลียบทางหลวง สาย ๒๔ (หน้าวัด - โรงบล็อค)
- นางสมหมาย บุรณ์โกศา  
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙  
 ประธานสภา อบต. : ขอยืนยันโครงการ
- นางสมหมาย บุรณ์โกศา  
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙  
 ประธานสภา อบต. : โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เส้นบ้านนางดำ หมู่ที่ ๑๙
- นางสมหมาย บุรณ์โกศา  
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙  
 ประธานสภา อบต. : ขอยืนยันโครงการ แต่ขอแก้ไขชื่อ เป็นเส้นบ้านนางตาดำ
- ประธานสภา อบต. : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยมะเฟืองหวาน บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐  
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม.  
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยเสรีภาพ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐  
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ ตร.ม.  
 สำหรับโครงการหมู่ที่ ๒๐ เนื่องจากสมาชิกสภาได้ขอลาประชุม ขอให้พิจารณาตามที่เอกสาร
- ประธานสภา อบต. : อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอ เป็นค่าขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๘
- นางสุนารี สวัสดิ์  
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ : ขอยืนยันโครงการ และขอเปลี่ยนชื่อ เป็น อุดหนุนการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาขาสี่คว



- ประธานสภา อบต. : สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วในส่วนที่แก้ไขขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้แก้ไขให้เรียบร้อย
- นายก อบต. : เบื้องต้นคือให้ทุกท่านได้ตรวจโครงการและจุดที่จะดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้ประมาณและคำนวณงบประมาณได้ถูกต้อง ในส่วนที่เพิ่ม จะได้พิจารณางบประมาณเพิ่มเติม
- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธานสภา อบต. : **๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ**  
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน จึงทำให้ยังไม่ได้ใช้งบประมาณในโครงการนี้ ประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณและองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่ามีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณมาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและโครงการในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง
- นายก อบต. : สำหรับการจัดซื้อที่ดินนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นี้อาจจัดซื้อไม่ทัน และการจัดซื้อที่ดินนั้นต้องทำให้ถูกระเบียบกฎหมาย และมีขั้นตอนในการจัดซื้อหลายขั้นตอน จึงเกรงว่าอาจจะดำเนินการไม่ถูกต้องและถูกตรวจสอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะบริหารได้ ทั้งนี้งบประมาณที่ได้ตั้งไว้เพื่อจัดซื้อยังคงอยู่ ยังไม่ได้นำมาใช้งบประมาณไปใช้ส่วนที่ดินหากไม่ได้จัดซื้อ ยังมีแปลงที่ดินสาธารณะให้พิจารณาตามความเหมาะสม แต่ก็ต้องดูข้อระเบียบกฎหมายและขั้นตอนให้ถูกต้อง ในส่วนงบประมาณที่จะได้ขอโอนงบประมาณนั้นเป็นในส่วนของโครงการถมดินเพื่อสร้างที่ทำการ อบต. งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้เห็นว่าหากยังไม่ได้ใช้เห็นควรนำมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์แก่ตำบล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องถนนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อตั้งงบประมาณในการจัดซื้อหินคลุก และการดำเนินการตามนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนในด้านคุณภาพชีวิต ในจัดซื้ออุปกรณ์กายภาพประจำ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ตำบลมะเกลือเก่า และการปรับปรุงปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า เพื่อรองรับการตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ตำบลมะเกลือเก่า

นายก อบต.

- : สำหรับการจัดซื้อที่ดินเบื้องต้นได้ทำหนังสือสอบถามยังสำนักงานที่ดินสูงเนินเพื่อขอข้อมูลราคาประเมินแปลงที่ดินและราคาที่ได้มีการซื้อขายย้อนหลัง ๓ ปี จำนวน ๓ ราย ซึ่งที่ดินแจ้งข้อมูลราคาประเมินมาแล้ว แต่ไม่มีข้อมูลราคาที่ได้มีการซื้อขายย้อนหลัง ๓ ปี จำนวน ๓ ราย ทำให้ยังไม่สามารถจัดซื้อที่ดินได้ จึงต้องเริ่มกระบวนการนี้ใหม่อีกครั้ง โดยกำหนดขอบเขตระยะที่ดินข้างเคียงให้กว้างขึ้นเพื่อจะได้ข้อมูลของราคาซื้อขายเพื่อตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออีกครั้ง และสำหรับในเรื่องการจัดซื้อที่ดินนั้น ได้มีการตรวจสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. หลายแห่งว่ามีการดำเนินการจัดซื้อถูกต้องหรือไม่ ซึ่งได้มีการณีที่จัดซื้อที่ดินไม่ถูกระเบียบกฎหมายทำให้ได้มีการตรวจสอบและพบว่าดำเนินการจัดซื้อไม่ถูกต้องตามกฎหมายทำให้มีความผิด อีกทั้งการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินของ อบต. นั้น มีที่มาในการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อว่าพิจารณาจากข้อมูลใด เช่น ราคาประเมิน ราคาที่ดินที่มีการซื้อขายข้างเคียง ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้อง หากมีการจัดซื้อที่ดินและมีการตรวจสอบอาจจะทำให้มีความผิดทั้งในส่วนของสภา อบต. และคณะบริหารได้ จึงเห็นควรให้มีการศึกษาและพิจารณาขั้นตอนในการจัดซื้อให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเสียก่อน ซึ่งหากงบประมาณตกเป็นเงินสะสมแล้วก็สามารถขออนุมัติในการนำงบประมาณมาจัดซื้อที่ดินได้ หากได้มีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้ว สำหรับในรายการแรก

#### ๑ กองช่าง

##### โอนเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ ดำเนินงาน

หมวด ค่าวัสดุ

ประเภท วัสดุก่อสร้าง

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

##### โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

ประเภท เงินสำรองจ่าย

งบประมาณ ๒๘๔,๒๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.

งบประมาณ ๒๘๔,๒๐๐ บาท

นายก อบต.

: ขอเชิญ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นเพิ่มเติม

ผอ.กองช่าง

: สำหรับค่าวัสดุก่อสร้างที่ขอโอนเพิ่มงบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐บาท นั้น เนื่องจากงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอที่จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุความเดือดร้อนเร่งด่วน ไม่ว่าจะการซ่อมแซมถนน หรือเพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ตามภารกิจเร่งด่วนของ อบต. ในส่วนของการ โอนเพิ่มแผนงงบกลาง จำนวน ๒๘๔,๒๐๐ บาท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภัยพิบัติได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง รวมถึงการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสียหายที่เป็นการจำเป็นเร่งด่วน เช่น ถนนชำรุด การซ่อมแซมระบบประปา เป็นต้น และขอเรียนที่ประชุมสภา โดยกองช่างได้ดำเนินการจัดซื้ออย่างมตะยเพื่อซ่อมแซมถนน ภายในตำบลมะเกลือเก่า จำนวน ๘๐๐ ไร่ ไร่ยัง อบต. จำนวน ๒๐๐ ไร่ ไร่ที่ ศูนย์บริการประชาชนบ้านวังรางน้อย จำนวน ๖๐๐ ไร่ หากหมู่บ้านใดต้องการ นำยางมะตอยซ่อมแซมถนน ให้ส่งหนังสือคำร้องขอที่ อบต.

ประธานสภา อบต.

: มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติการ โอนเพิ่มงบประมาณ ๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุ ก่อสร้าง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒) แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย งบประมาณ ๒๘๔,๒๐๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าถมดิน โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต. รวมเป็นงบประมาณ ๕๘๔,๒๐๐ บาท

- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
- ประธานสภา อบต. : **๒) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**  
**โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**  
 แผนงานสาธารณสุข  
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
 งบลงทุน  
 หมวด ค่าครุภัณฑ์  
 ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อบต. มะเกลือเก่า ได้แก่
- เครื่องชั่งน้ำหนักแบบหน้าปิดกลม
  - เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
  - บาร์คูชานาน
  - เตียงไม้ ชนิดเตียงเตี้ย
  - จักรยานปั่นมือปั่นเท้าแบบไฟฟ้า
  - จักรยานปั่นมือปั่นเท้า แบบไม่ใช่ไฟฟ้า
  - รอกเหนือศีรษะบริหารข้อไหล่
  - วงล้อบริหารข้อไหล่
- และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นประจำศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ตำบลมะเกลือเก่า
- โอนลด**  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานก่อสร้าง  
 งบลงทุน  
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ค่าถมดิน  
 โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต. งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
 ขอเชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจง
- ผอ.กองสาธารณสุขฯ : ตามที่ได้นำเสนอในวาระที่ ๑ และที่ท่านนายกได้ชี้แจงข้างต้น ในเรื่องการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ตำบลมะเกลือเก่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ โดยได้ประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลสูงเนิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าจะได้ดำเนินการจัดซื้อ ประกอบด้วย

- เครื่องชั่งน้ำหนักแบบหน้าปิดกลม
  - เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
  - บารุ่คูนาน
  - เตียงไม้ ชนิดเตียงเตี้ย
  - จักรยานปั่นมือปั่นเท้าแบบไฟฟ้า
  - จักรยานปั่นมือปั่นเท้า แบบไม่ใช่ไฟฟ้า
  - รอกเหนือศีรษะบริหารข้อไหล่
  - วงล้อบริหารข้อไหล่
- และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ

โดยตั้งไว้แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อบต.มะเกลือเก่า โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าถมดิน โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต. งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภา อบต.

- : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติการโอนเพิ่มงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อบต.มะเกลือเก่า งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อบต.มะเกลือเก่า โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าถมดิน โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการอบต. งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- : **ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์**

ประธานสภา อบต.

**๓) กองสวัสดิการสังคม**

**๓.๑ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

-เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) งบประมาณ  
งบประมาณ ๓๗,๙๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗,๙๐๐ บาท เพื่อติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลมะเกลือเก่า โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

-เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) งบประมาณ  
๒๗,๙๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๗,๙๐๐ บาท เพื่อติดตั้งที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

### โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต. งบประมาณ ๖๕,๘๐๐ บาท

### **๓.๒ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า กั้นห้อง ทาสีภายนอกภายใน ติดตั้งหลอดไฟ ปรับปรุงห้องเพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ตำบลมะเกลือเก่า

### โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต. งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญ ผอ.สวัสดิการสังคมฯ ได้ชี้แจง

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

: สำหรับการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า สืบเนื่องมาจากการตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ตำบลมะเกลือเก่า ซึ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หมู่ ๙ อยู่ในความดูแลของกองสวัสดิการสังคม โดยจะได้ดำเนินการกันห้อง ทาสีภายนอกภายใน ติดตั้งหลอดไฟ เป็นใช้เป็นห้องสำหรับให้แพทย์ พยาบาลได้ดูแล รักษา ผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาล บำบัด และผู้มาใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ ตัว งบประมาณ ๖๕,๘๐๐ บาท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แพทย์ ผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ดังรายละเอียดข้างต้น

ประธานสภา อบต.

: มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติการโอนเพิ่มงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุนหมวด ค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

-เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) งบประมาณ ๓๗,๘๐๐ บาท

-เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) งบประมาณ ๒๗,๘๐๐ บาท

โดยโอนลดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าถมดินโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต. งบประมาณ ๖๕,๘๐๐ บาท

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าถมดินโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต. งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่อง ญัตติและกระทู้ถาม  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ

- ประธานสภา อบต. : สำหรับในวาระนี้หมู่บ้านใดที่มีปัญหาความเดือดร้อน ขอเชิญแจ้งในวาระนี้
- นายบุญเรียง ละมุดตะคุ : ๑) ปัจจุบันบ้านบุตาสง หมู่ ๗ ได้ใช้น้ำประปาพร้อมกับบ้านคำไฮ หมู่ ๑๕ พบว่า  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ เนื่องจากน้ำมีกลิ่นเหม็นและไม่สะอาด จากเมื่อฝนตกที่ผ่านมาทำให้กระแส  
น้ำฝนได้พัดนำมูลวัวไหลมารวมกับแหล่งน้ำทำให้น้ำไม่สะอาด ทำให้ประชาชน  
ผู้ให้น้ำได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งระบบประปานี้ได้มีการล้าง  
บ่อยครั้ง แต่ยังไม่ประสบปัญหาเดิม ขอให้ อบต.ดำเนินการแก้ไข
- ๒) ด้วยบ้านบุตาสงมีบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณศาลาประชาคม  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งไม่สามารถใช้การได้ขอให้ อบต.ได้ทำการ  
ตรวจสอบและซ่อมแซม
- ผอ.กองช่าง : จากที่ได้ตรวจสอบระบบประปาบ้านคำไฮ หมู่ ๑๕ พบว่าน้ำดิบที่ใช้ในการผลิต  
น้ำประปาไม่สะอาด มีกลิ่น สี และตะกอน ที่มีสีเขียว โดยได้เก็บตัวอย่างน้ำไว้  
เพื่อการตรวจสอบ ในการผลิตน้ำประปาได้มีการเติมสารส้ม คลอรีน และการ  
ล้างหน้าทราย มีการระบายเศษตะกอนจากที่ถังตกตะกอน แต่น้ำประปาที่ได้ก็  
ยังไม่สะอาดและยังมีกลิ่นอยู่ จึงเห็นว่าจะต้องแก้ไขปัญหาน้ำต้นทางให้สะอาด  
จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ และจากการ  
ตรวจสอบบ่อบาดาลที่ตั้งอยู่ใกล้ระบบประปาอาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน  
ได้บ้างแต่อาจจะมีปริมาณน้ำไม่มากพอ อาจจะได้ในระยะสั้นเท่านั้น ในส่วนของ  
บ่อบาดาลบ้านบุตาสงจะใช้ได้เพียงภายในหมู่บ้านเท่านั้น ไม่สามารถส่งน้ำไปถึง  
ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง
- นายก อบต. : จากกรณีนี้ในการแก้ไขปัญหาก็จะสามารถทำได้หรือไม่
๑. หัวกระโหลกที่คูดน้ำหากหย่อนลงไปลึกเกินไปจะทำให้คูดเอาตะกอนขึ้นมา  
หรือไม่ หากจะให้เป็นแบบแพลอยน้ำจะคูดเฉพาะน้ำขึ้นมาจะช่วยให้หรือไม่
๒. การตรวจสอบต้นท่อน้ำที่เข้าสู่ระบบประปา เบื้องต้นทดลองใส่ปูนขาว ใส่  
สารส้ม และคลอรีน หากคุณภาพดีขึ้นก็นำมาตรวจสอบคุณภาพน้ำว่าสามารถใช้  
ในครัวเรือนได้หรือไม่ หรืออาจจะทดลองโดยใช้สารคาร์บอน ขอฝากยังกองช่าง  
ได้พิจารณาดำเนินการ
- นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน : เดิมบ้านคำไฮ และ บ้านบุตาสง ใช้น้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำ แต่เมื่อช่วงภัยแล้งที่  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ ผ่านมาและฝนที่เมตกเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง น้ำประปา  
ที่ผลิตน้ำประปาได้น้อยลง ทำให้ไม่สามารถส่งไปยังบ้านคำไฮ และ บ้านบุตาสง  
ได้ ทำให้บ้านคำไฮต้องมาใช้น้ำประปาของบ้านคำไฮที่หยุดการผลิตไป โดยกอง



ช่างได้ทำการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาให้ใช้งานได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อคลอรีนและสารส้ม ซึ่งในช่วงแรกน้ำประปานั้นยังพอใช้ได้ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่เมื่อผ่านไปหลายวันน้ำเริ่มจะไม่สะอาด มีสีและมีกลิ่น แม้ว่าจะมีการล้างถังหลายครั้ง ซึ่งจากการตรวจสอบระบบผลิตน้ำประปาสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่เป็นเหตุมาจากน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตประปาที่ไม่สะอาด ซึ่งสาเหตุของน้ำเสีย น้ำไม่สะอาดได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ หลายครั้งเพื่อให้ผู้บริหารได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ทำการแก้ไข แต่ไม่ทราบมีการดำเนินการเข้ามาตรวจสอบหรือแก้ไขอย่างไรบ้าง ซึ่งในฐานะเป็นสมาชิกสภา อบต. ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนมาทำหน้าที่จึงต้องการเสนอปัญหาให้สภา ผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาน้ำที่เกิดขึ้น ซึ่งก็ทราบว่าต้นเหตุมาจากน้ำเสียที่ไหลมาจากฟาร์มวัวเข้มายังอ่างน้ำผลิตประปา โดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักจะพัดน้ำเศษมูลวัวลงมาด้วย และปัจจุบันจำนวนฟาร์มวัวได้มีเพิ่มขึ้น ในส่วนนี้ทาง เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินการของฟาร์มวัวบ้างหรือไม่ ก่อนที่จะออกใบอนุญาตหรือการต่อใบอนุญาต ว่ามีบ่อบำบัดน้ำเสียเพียงพอและได้สัดส่วนกับปริมาณของวัวหรือไม่ ขอให้ท่านได้คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดประชาชนในการใช้น้ำที่ไม่สะอาด ขาดสุขอนามัย ดังนั้น ขอฝากในเรื่องนี้ให้กองสาธารณสุขให้ทำการตรวจสอบการประกอบกิจการของฟาร์มวัวในพื้นที่บ้านคำไฮ ว่ามีการดำเนินการที่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานหรือไม่ มีการจัดให้มีบ่อบำบัดที่เพียงพอและมีมาตรฐานหรือไม่ ก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตของทุกฟาร์ม หากยังละเลยไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประชาชนอาจจะต้องแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังอำเภอหรือสาธารณสุขจังหวัดต่อไปหรืออาจจะมีการร้องเรียนไปยังสื่อมวลชนได้ ในส่วนนี้ขอให้ทาง อบต. ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน

นายก อบต.

: สำหรับปัญหาเรื่องน้ำของบ้านคำไฮ ในส่วนของผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้กองงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะ เป็นกองช่างที่ได้ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาให้มาใช้งานได้โดย อบต.ได้ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจำนวน ๒ เดือนเพื่อเป็นการทดสอบระบบ สำนักปลัดได้ประสานการจัดส่งน้ำไม่ว่าจะเป็นรถน้ำของ อบต. และรถน้ำจากหน่วยงานทหารเพื่อประชาชนได้มีน้ำใช้ในเบื้องต้น แต่ในส่วนขอระบบประปาหลังจากที่ได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงและเปิดใช้น้ำให้ประชาชนได้ใช้ พบว่าในระยะแรกน้ำสะอาดใช้ได้ตามปกติ แต่ต่อมาไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปากลับไม่สะอาด มีกลิ่น ทำให้น้ำประปาที่ผลิตได้มีสีและกลิ่นเหม็น เบื้องต้นในเรื่องนี้ขอฝากท่านปลัดและกองงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ

เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งอาจจะพิจารณาหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาช่วยร่วมตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและแก้ไข ในส่วนฟาร์มวัวในพื้นที่บ้านคำไฮทราบว่ามีการสร้างบ่อพักและบ่อบำบัดน้ำเสียไว้ แต่ด้วยจำนวนฟาร์มที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีจำนวนวัวเพิ่มขึ้น ไม่ทราบว่าฟาร์มวัวเหล่านี้ได้มีการสร้างบ่อพักและบ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการบำบัดหรือไม่ ซึ่งจะได้มอบหมายให้ท่านปลัด ผอ.กองช่าง ผอ.กองสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มทุกแห่งและประสานไปยังศูนย์อนามัยที่ ๙ เพื่อหารือแนวทางการกำจัดน้ำเสียและเรื่องมาตรฐานฟาร์มที่เกี่ยวข้องขนาดของบ่อพักและบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อประกอบการขอใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากที่ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการฟาร์มวัวส่วนใหญ่ยินดีที่จะให้เข้าตรวจสอบและยินดีที่จะปรับปรุงในส่วนของบ่อพักและบำบัดน้ำเสียแต่อย่างทราบขนาด ความจุ ตามมาตรฐาน ที่ทางราชการกำหนด เบื้องต้นขอแจ้งให้สำนักปลัดจัดตั้งน้ำกลางเพื่อใส่น้ำสำหรับบริโภค ให้กับหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปพลางก่อน

ปลัด อบต.

: สำหรับในเรื่องนี้ขอแจ้งกองช่างและกองสาธารณสุข ได้ตรวจสอบว่าขณะนี้ได้มีฟาร์มวัวที่ลงทะเบียนไว้กี่ราย มีการกำจัดน้ำเสียอย่างไร ตรวจสอบว่ามีบ่อพักและบ่อบำบัดหรือไม่ ให้ลงสำรวจทุกฟาร์ม หากฟาร์มใดยังไม่มีให้ดำเนินการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานและเพียงพอสำหรับปริมาณวัวในฟาร์มให้เรียบร้อยก่อนที่ออกไปต่อใบอนุญาต

ที่ประชุม

: รับทราบ

รองประธานสภา อบต.

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องจะเพิ่มเติมหรือไม่

นายธนกร พลศรี

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนข้างวัด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙

๒) เดิมบ้านวังรวงน้อยได้ประสบปัญหาในเรื่องน้ำที่ไม่สะอาด และแรงดันน้ำไม่ถึงบ้านเรือนประชาชนบางส่วน แต่ปัจจุบัน อบต. ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการย้ายถังแชมเปญบริเวณประปาอ่างเขาชาติที่ไม่ได้ใช้งานมาไว้ยังวัดวังรวงน้อย ทำให้ประชาชนในคุ้มหน้าหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ ขอคุณท่านนายกและสมาชิกสภา อบต. ที่ได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณในส่วนนี้

๓) สืบเนื่องจากการย้ายถังประปาข้างต้น ซึ่งท่านปลัดและกองช่างได้เข้าตรวจงานว่าระบบสามารถใช้งานได้หรือไม่ โดยทางผมไม่รับทราบว่าได้มีการเข้ามาตรวจงาน ทำให้ไม่มาร่วมตรวจสอบการดังกล่าวด้วย ซึ่งในเรื่องนี้สมาชิกสภา อบต. ได้นำปัญหามาแจ้งต่อที่ประชุมสภา เพื่อให้ผู้บริหาร ปลัด เจ้าหน้าที่ได้รับทราบควรที่จะแจ้งให้เจ้าของเรื่องได้รับทราบ และปัญหาในเรื่องนี้ได้เคยแจ้งในที่ประชุมสภาหลายครั้งแล้วว่าหาก อบต. จะเข้าตรวจงานหรือการลงงาน ให้แจ้งยังสมาชิกสภา อบต. หมู่บ้าน หรือ ผู้นำหมู่บ้านนั้น ได้รับทราบแล้ว หรือ บางครั้งเป็นการโทรแจ้งที่กระชั้นหัน เวลากระชั้นชิดเกินไป ทำให้ไม่ได้เตรียมตัว

หรือไม่ได้อยู่ในหมู่บ้าน ทำให้บางครั้งไม่สามารถมาร่วมตรวจงานได้ ดังนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ได้โทรประสานล่วงหน้าก่อน ๑-๒ ชั่วโมง เพื่อที่จะร่วมตรวจสอบ ได้รับทราบว่าการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ได้รับการแก้ไขปัญหา และมีการดำเนินการขั้นตอนใดแล้ว เพื่อที่จะได้แจ้งให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ ในเรื่องนี้ขอฝากยังท่านปลัดได้กำชับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและดำเนินการในเรื่องนี้

- รองประธานสภา อบต. : ขอฝากในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ขอให้ปลัดและผอ.ทุกกอง หากมีการตรวจงาน การแจ้งเข้าทำงาน หรือการลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ประสานงานกับสมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบด้วย
- นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ : ขอติดตามการดำเนินการที่ได้แจ้งในที่ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา
- ๑) ขอสนับสนุนหินคลุกซ่อมแซมถนนเส้นเรียบคลองชลประทานระหว่างบ้านนางประยวน ชนสูงเนิน บ้านนายเกรียงศักดิ์และบ้านนายจักรกฤษ
  - ๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมผ้าเพดาลหอประชุมบ้านมะเกลือเก่า
  - ๓) ขอความอนุเคราะห์เสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบ้านผู้ยากไร้ รายนายเพชร จันทร์เต็ม บ้านอยู่หลังวังเณร
  - ๔) ด้วยรับทราบว่าบริษัท โซล่า เพาเวอร์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนในทุกปี และในปีนี้ได้สนับสนุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบื้องต้นผู้นำชุมชน ได้หารือร่วมกับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่โรงงาน ต้องการให้นำงบประมาณดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นข้างโรงงานถึงถนนมิตรภาพ ซึ่งงบประมาณนี้เป็นงบที่สนับสนุนให้หมู่บ้าน วัด โรงเรียน โดยงบประมาณดังกล่าวนี้ได้โอนให้กับ อบต. เป็นผู้ดำเนินการ หากเป็นไปได้จะจัดสรรงบประมาณบางส่วนมาดำเนินการในส่วนนี้ได้หรือไม่
  - ๕) โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนเส้นยุทธศาสตร์ จากตำบลมะเกลือเก่า – ตำบลสูงเนิน ทราบเบื้องต้นว่าได้รับการอนุมัติแล้ว และมีการลงแทนเสาปูนบ้างแล้ว แต่ไม่ตลอดทั้งเส้นทาง ขอให้ทาง อบต.ได้ประสานว่าดำเนินการถึงจุดใด เพราะจุดสุดท้ายอยู่ที่ด้านหลังบริษัท โซล่า เพาเวอร์
- ปลัด อบต. : ขอชี้แจงในเรื่องการซ่อมแซมห้องประชุม เนื่องจากอยู่ในกรณีเดียวกับศาลาประชาคมหมู่บ้านที่เป็นของหมู่บ้าน ไม่ได้เป็นทรัพย์สินของ อบต. โดย อบต. จะไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้ได้ ตามข้อหาหรือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงไม่สามารถอนุมัติงบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมได้ แต่ในส่วนของการกระจายข่าวที่เป็นของกรมปกครองที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมได้ เนื่องจากมีหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ตรวจสอบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ว่ามีครอบคลุมครบถ้วนทุกหมู่บ้าน และให้ตรวจสอบสภาพการใช้งานของหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุง ให้ใช้การได้ตามปกติ เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์

นายก อบต.

- : ๑) สำหรับหอประชุมนี้ ทางหมู่บ้านได้ขอให้เป็นทรัพย์สินของบ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒ จึงไม่ใช่ทรัพย์สินของ อบต. ประกอบกับได้มีป้ายติดไว้ว่าเป็นของสำนักพระพุทธศาสนา ทำให้ไม่สามารถจะดำเนินการซ่อมแซมได้
- ๒) สำหรับหินคลุกหลังจากที่สภาฯ ได้อนุมัติโอนเพิ่มค่าวัสดุและงบบกลาง จะได้เร่งดำเนินการจัดหาให้กับหมู่บ้านที่ได้แจ้งมา
- ๓) ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงการที่ อบต.ได้เสนอไปยัง อบจ.เพื่อนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ. และจะมีการประชุมว่าจะนำโครงการใดขึ้นมาดำเนินการ โดย อบต.มะเกลือเก่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน ๓ โครงการ คือ ๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำถนนยุทธศาสตร์ หลังบริษัท โซล่า เพาเวอร์ ๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนยุทธศาสตร์จากคุ้มตะวันตก ผ่านหน้า อบต. ถึง หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ๓. ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔๐ ต้น ติดตั้งระยะห่างระหว่างต้น ๓๕ เมตร จะระยะทางประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร โดยเริ่มจากโค้งโรงไหม เนื่องจากเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
- ๔) งบประมาณของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ ซึ่งเป็นการดำเนินการผ่านสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน โดยได้รับงบประมาณมา ๒ ปี ในปีแรกได้นำงบประมาณมาทำราวเหล็กกันตก (การ์ดเรล) ช่วงโค้งโรงไหมและตีเส้นถนนทางเข้าบ้านมะเกลือเก่า และในปีนี้ได้มาดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างสนามมวย-ถนนมิตรภาพ หมู่ ๑ และสำหรับงบประมาณในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนในตำบล ซึ่งไม่ได้ระบุว่าบริษัทที่ใช้งบประมาณตั้งอยู่และเสียภาษีในพื้นที่นั้น จะใช้งบประมาณเฉพาะหมู่บ้าน และด้วยได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากถนนที่ชำรุดเส้นข้างสนามมวย-ถนนมิตรภาพ ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวนี้ได้เคยรับแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดอุบัติเหตุจากกรณีขยับอนเพื่อไปเติมน้ำมัน ซึ่งเป็นทางลัดออกมายังถนนมิตรภาพ จึงได้นำเข้าแผนและได้รับการอนุมัติงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว สำหรับถนนที่แจ้งมาเพื่อของบประมาณนั้น ต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นทางสาธารณะหรือไม่ และให้ดูแนวเขตที่ชัดเจน เพราะหากมีงบประมาณในส่วนอื่นเข้ามา จะนำมาดำเนินการให้ หรืออาจจะขอไปใช้เครื่องจักรจากหน่วยงานทหารเข้ามาดำเนินการ และในปีหน้าหากงบประมาณนี้ได้รับการสนับสนุนมาอีกต้องมีการ

- ประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้แทนหมู่บ้านว่าจะดำเนินโครงการใด เพื่อนำเข้าแผนมาดำเนินการต่อไป และส่วนบ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒ เป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นไปวังเณร จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอฝากท่านสมาชิก อบต. ได้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบ และในส่วนโซนบนโครงการก่อสร้างถนนเส้นบ้านหนองหลักพัน หมู่ ๑๒ - บ้านหนองเบน หมู่ ๘ ได้เสนอโครงการผ่านท่านประเสริฐ จันทรวงทองแล้ว
- นายสุพจน์ ใจบุญ  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ :
- นายสรสิข จรจันทร์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ :
- นายก อบต. :
- นายสรสิข จรจันทร์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ :
- นายก อบต. :
- นางสมหมาย บุรณ์โกศา  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙  
นายก อบต. :
- ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตที่ทรุดตัว จำนวน ๓ จุด ๑) ช่วงบ้านนายนฤสรณ์ สง่าจันทรวงษ์ ๒) ช่วงก่อนถึงไร่นายกมีรอยร้าว ๓) ช่วงทางโค้งบ้านพี่แต่ม พื้นได้ทรุดลงเนื่องจากมีไหลเซาะด้านล่าง ลึกประมาณ ๕๐-๖๐ เซนติเมตร เกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาได้
- ๑) ขอบคุนท่านนายกและสภา อบต. ที่ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตช่วงตรงข้ามหน้าวัดห้วยไผ่
- ๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างดับจำนวน ๕ จุด
- ๓) ขอความอนุเคราะห์ขยายสายดับเพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน ๑ หลอด
- ขอหลังจากเก็บน้ำท้ายหมู่บ้าน ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนประมาณ ๓-๔ หลัง
- ๔) ขอความอนุเคราะห์สารส้มเพื่อใช้ในระบบประปา
- ๕) ขอให้ประสานติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างประปาขนาดกลางที่ได้ของงบประมาณไปยังจังหวัด
- สำหรับระบบประปาที่ให้ติดตามความคืบหน้านั้น ต้องพิจารณาว่าพื้นที่ที่จะตั้งระบบประปานั้นเป็นที่ดินประเภทใด ทั้งนี้ได้รับการประสานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีโครงการก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หากหมู่บ้านต้องการจะได้ประสานเพื่อดำเนินการต่อไป
- เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ได้กันพื้นที่ไว้แล้ว
- มอบหมายท่านปลัดและกองช่างได้ประสานการดำเนินการต่อไป
- ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำไม่สะอาดของระบบประปาโสภมัน ซึ่งประชาชนไม่สามารถใช้น้ำประปาเพื่ออุปโภค - บริโภคได้
- จากที่ได้รับทราบปัญหาในเบื้องต้น
- ๑) ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๙ ว่ามอเตอร์ชำรุดจำนวน ๑ ตัว
- ๒) ด้วยระบบประปาโสภมันเป็นระบบใหญ่ แต่มีผู้ใช้น้ำจำนวนน้อย ประกอบกับอัตราค่าใช้น้ำถูก ทำให้มีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
- มอบหมายท่านปลัดกองช่างได้พิจารณา

- ๓) พิจารณางบประมาณในการจัดซื้อซบ์เมอร์สหรือมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ  
ประปาเพื่อสำรองให้กับหมู่บ้านได้ยามหากเกิดการชำรุด
- ๔) ด้วยอัตราเก็บค่าใช้น้ำกับประชาชนถูกเกินไปทำให้ ทำให้มีงบประมาณไม่  
เพียงพอในการจัดซื้อสารส้ม คลอรีน หรือใช้ซ่อมแซม หากระบบประปาชำรุด  
จึงเห็นควรให้มีการประชุมผู้ใช้น้ำแจ้งให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และขอขึ้นอัตรา  
ค่าใช้น้ำเพื่อนำมาบริหารจัดการน้ำให้ในสะอาดขึ้น
- นางสุนารี สวัสดิ์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ :
- ๑) ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้สนับสนุนรถแม่โคโคร เพื่อมาขุดลอกคลองน้ำ  
ก่อนที่อ่างซับประดู่จะปล่อยน้ำให้เกษตรกรได้ใช้น้ำในการเกษตรได้สะดวก
- ๒) ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับประชาชนจิตอาสา  
ในการกำจัดวัชพืชที่เกิดจากการขุดลอกคลอง ให้บริเวณริมคลองน้ำมีความ  
สะอาด โดยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์แจ้งมา อบต.แล้ว
- ๓) ขอขอบคุณท่านรองสนอง ที่ได้ประสานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน
- ๔) ตามที่ได้แจ้งเมื่อคราวประชุมที่ผ่านมาที่ได้ขอไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน  
แสงอาทิตย์ไว้จำนวน ๒ จุด หากมีงบประมาณดำเนินการในส่วนนี้มาแล้ว ขอให้  
ท่านนายกได้พิจารณาดำเนินการในส่วนนี้ให้ด้วย
- นายก อบต. :
- สำหรับเจ้าหน้าที่ทหารได้โทรศัพท์ประสานแล้วเบื้องต้น มอบหมายหัวหน้าสำนัก  
ปลัดได้ทำหนังสือแจ้งยังหน่วยงานทหารกำหนด วัน เวลา สถานที่ อีกครั้ง ส่วน  
ไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ได้พิจารณางบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการ  
จัดซื้อจัดจ้าง
- นายจรัส มาสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ :
- ๑) ขอติดตามตะแกรงเหล็กปิดท่อน้ำบริเวณสามแยกประปา ซึ่งได้แจ้งในที่  
ประชุมสภาฯ หลายครั้งมาแล้ว ซึ่งประชาชนได้สอบถามมาบ่อยครั้ง เกรงว่าจะ  
เกิดอันตราย
- ๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนที่ดับหลายหลอด
- ๓) ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกท่อน้ำบริเวณสามแยกประปาหน้าบ้านนางตุ้  
เนื่องจากท่อน้ำอุดตันมีคนเอาของมาอุดท่อน้ำไว้ รวมถึงบริเวณข้างบ้านนายเบิ้ม  
และบ้านนายแซม ซึ่งมีต้นไม้อ้าเข้ามาในถนนทำให้การสัญจรลำบาก เนื่องจาก  
ชาวบ้านได้ปลูกต้นไม้อ้าเข้ามา ขอเชิญท่านรองวินัยได้ร่วมตรวจสอบและเจรจากับ  
เจ้าของบ้าน
- ผอ.กองช่าง :
- ภายในสัปดาห์หน้าจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและจัดทำตะแกรง  
รวมถึงการจัดทำแนวป้องกันน้ำฝนรั่วซึมยังห้องประชุมอาคารใหม่ และในส่วน  
เสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ที่หลอดไฟไม่เพียงพอ กองช่างได้  
ดำเนินการจัดซื้อแล้ว หลอดเก่าที่ชำรุดให้แจ้งมายังช่างเพื่อทำการเปลี่ยนส่วน  
หลอดใหม่หมู่บ้านละ ๒ หลอดให้ทำหนังสือแจ้งมายัง อบต. เพื่อกองช่างจะได้  
จัดเก็บข้อมูล

- นายบรรจบ ชัยบุรี : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างดับคุ่มหนองเลาใหญ่  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑
- นายสมพงษ์ พลอยเพชร : ขอความอนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำถนนดินบดอัดบริเวณโรงเรือนบ้านวังรางไป  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
- นายดนัย แรมกลาง : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างดับ จำนวน ๒ จุด  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ ๒) กำแพงปากท่อหลุดจากน้ำไหลกัดเซาะใต้ฝั้วจระจกร เส้นทางหนองชาด -  
หนองหลักพัน เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้  
๓) เห็นด้วยกับท่านนายกที่จะพิจารณาจัดซื้อซบเมิร์สหรือมอเตอร์ไฟฟ้าไว้  
สำหรับสำรองหากซบเมิร์สหรือมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบประปาของแต่ละหมู่บ้าน  
ชำรุดที่เพื่อที่ไต้ยืมมาใช้สำรองใช้ เพราะการซ่อมแซมแต่ละครั้งใช้เวลานาน  
พอสมควร เพื่อให้ระบบประปาหมู่บ้านได้ทำงานและประชาชนมีน้ำใช้ และต้อง  
ขอบคุณท่านบรรจบ ที่ได้ช่วยเหลือซ่อมแซมประปาหมู่ ๑๔ ที่ระบบประปา  
บาดาลชำรุดของ
- นายสวง งามมะเรียง : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างดับจำนวน ๑ จุด  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ ๒) ติดตามความคืบหน้าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างจากท้ายหมู่บ้านไปยังวัดป่าใจ  
บุญเจริญธรรม โดยได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ และได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง อบต.  
แล้ว  
๓) ขอหินคลุกจำนวน ๒ พวง  
๔) จากที่ได้ลงพื้นที่บ่อยครั้งทำให้ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆ หมู่บ้าน  
โดยมีการแจ้งในที่ประชุมสภาฯ มาหลายครั้ง ท่านนายกได้มอบหมายเจ้าหน้าที่  
ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ ซึ่งบางงานนั้นดำเนินการแล้วเสร็จ ในส่วนที่งานยังไม่  
แล้วเสร็จแต่เป็นงานที่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไข คือ ปัญหาน้ำประปา  
ที่หลายหมู่บ้านประสบปัญหา ได้แก่ หมู่ ๗ หมู่ ๘ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๕ ซึ่ง  
ประชาชนในหมู่บ้านเหล่านี้ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนมาที่ผมด้วย ทำให้  
รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ขอฝากยังท่านนายก ท่านประธานสภา ท่านปลัด  
เจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  
ของประชาชน
- ๕) ขอสอบถามในเรื่องการใช้รถยนต์ราชการ อบต. สามารถรับสมาชิกสภา อบต.  
หรือผู้นำชุมชน เพื่อร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. ได้หรือไม่ โดย  
เฉพาะงานที่ดูแลพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ ที่เสียชีวิต หรืองานศพภายในตำบล  
ได้หรือไม่
- ปลัด อบต. : หากไปร่วมงานกิจกรรมส่วนรวม งานรัฐพิธี งานประชุม งานอบรมต่างๆที่ได้รับ  
มอบหมายจากท่านนายกสามารถจัดรถรับส่งได้ แต่หากเป็นงานฌาปนกิจศพไม่  
ควรที่จะใช้รถราชการ เพราะในกรณีที่ไปใช้รถราชการไปงานฌาปนกิจศพได้มี

การร้องเรียนมาแล้วและได้มีการตรวจสอบจาก ปปช. มาแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเห็นควรใช้รถยนต์ส่วนตัว

นายสนอง ภูจำนงค์ : จากที่ได้รับฟังจากฝ่ายกฎหมายในสื่อโซเชียล ได้กล่าวถึงการใช้อำนาจการหากมีการตรวจสอบว่าผิดให้ชดใช้เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

นายก อบต. : สำหรับในกรณีนี้จะเป็นการเกี่ยวเนื่องจากลงพื้นที่ในการตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนในตำบลและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้เชิญให้ฝ่ายสภาได้ลงพื้นที่ร่วมด้วย ซึ่งในบางครั้งหลังจากที่ลงพื้นที่แล้วจะต้องเดินทางมารวมณาปนกิจศพต่อหรือในบางครั้งเสร็จจากงานณาปนกิจศพ จะต่อด้วยการลงพื้นที่ทำให้ฝ่ายสภาที่มาด้วยต้องติดตามมางานด้วย ซึ่งไม่เจตนาที่จะนำรถราชการมาใช้ในงานส่วนตัวแต่อย่างใด

นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน : ๑) จากที่ท่านปลัดได้นำเรียนในเรื่องการดำเนินการซ่อมแซมศาลาประชาคมซึ่งเป็นของหมู่บ้านไม่สามารถใช้งบประมาณ อบต. มาดำเนินการได้ แต่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๗ บ้านคำโฮ ได้มีโครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนนี้จะดำเนินการอย่างไร ซึ่งกองช่างได้ลงสำรวจแล้ว

๒) ส่วนของปัญหาเรื่องน้ำประปา ประชาชนได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำมีอาการคันตามร่างกาย และไม่สามารถใช้น้ำอุปโภคในชีวิตประจำวันได้ อบต. มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร จะให้หยุดการใช้น้ำประปาก่อนหรือไม่ และ อบต. มีการส่งน้ำให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้ก่อนหรือไม่โดยในหมู่บ้านจะมีจุดรับน้ำอยู่ ๗ จุด

๓) ตามที่ขอหินคลุกจำนวน ๒ พ่วง แล้วช่างได้แจ้งให้ลงหินผิดจุดเนื่องจากติดต่อสมาชิกสภา อบต. ไม่ได้ ซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคลที่เจ้าของได้อำนาจได้ขออนายกเป็นการส่วนตัว ซึ่งในส่วนนี้จะนำหินคลุกมาลงในจุดที่ถูกต้อหรือไม่

๔) ติดตามเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้แจ้งในที่ประชุมสภา ซึ่งยังไม่ได้รับการซ่อมแซม และขณะนี้ได้ดับเพิ่มอีก ๒ จุด รวมเป็น ๕ จุด ขอให้กองช่างเร่งดำเนินการให้ด้วย

๕) จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดร่องน้ำพร้อมท่อ คสล เพื่อเปียงเบนทางน้ำตอนนี้กระแสน้ำฝนได้กัดเซาะร่องน้ำขาด เบื้องต้นได้หารือกับท่านผู้ใหญ่บ้านและท่านรองประธานสภา เห็นควรที่จะทำบล็อกคอนเวร์สขนาดเล็กเพื่อให้ น้ำดีได้ไหลลงอ่างประปาได้

นายก อบต. : ๑) สำหรับปัญหาเรื่องน้ำได้แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้แจ้งในตอนต้นแล้วในเรื่องการจัดส่งน้ำให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

๒) ในเรื่องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน ประชาชนสามารถที่จะแจ้งมายัง อบต. โดยตรงหรือประสานยังนายก อบต. หากเป็นปัญหาเร่งด่วน สำหรับเรื่องหินคลุก



กองช่างเป็นผู้ดำเนินการในการแจ้งจุดและเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับที่จะตรวจสอบการลงหินคลุกว่าถูกต้องหรือไม่ แต่อย่างไรก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของท่าน ในส่วนที่ท่านได้แจ้งว่าได้ลงหินคลุกผิดจุดที่แจ้งไว้แน่นอน จะดำเนินการให้ ตามที่มีการโอนงบประมาณเพิ่มในค่าวัสดุก่อสร้าง และงบกลาง ที่ได้อนุมัติไปข้างต้น ในส่วนเรื่องการสร้างบล็อกคอนเวร์สเพื่อแก้ไขปัญหาที่ร่องน้ำระบายโดยได้หารือท่านและผู้ใหญ่บ้านถึงแนวทางการแก้ไข ปัญหาในเบื้องต้นจะได้แจ้งกองช่างเพื่อลงสำรวจพื้นที่และพิจารณาการช่วยเหลือ

- นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ : สำหรับจุดที่ลงหินคลุกจุดเดิมนั้นเป็นจุดผ่านการประชาคมหมู่บ้านซึ่งเป็นเส้นทางที่ประชาชนมีความเดือดร้อนจริงๆ แต่จุดที่ไปลงนั้นเป็นถนนส่วนบุคคลที่ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ จึงต้องการแจ้งให้ดำเนินการให้ถูกต้อง สำหรับโครงการต่างๆ ที่หมู่ ๑๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้อนุมัติงบประมาณ
- นายก อบต. : ในเรื่องนี้ขอมอบหมายให้ท่านปลัดและกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าเป็นถนนสาธารณะ
- นายสนอง ภูจำนงค์ รองนายก อบต. : ขอเพิ่มเติมในเรื่องนี้ ในวันที่ผู้รับเหมาจะลงหินคลุกให้โทรประสานท่านสมาชิกสภา อบต. หรือ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อไปแจ้งจุดที่จะเทหินคลุก แต่ติดต่อท่านสมาชิกไม่ได้ จึงแจ้งให้ท่านรองประธานสภา อบต. ประสานให้อีกครั้ง
- นายก อบต. : ดังนั้น เพื่อความถูกต้องในการเทหินคลุกครั้งต่อไป ขอให้ทุกท่านได้ทำหนังสือและทำแผนที่ประกอบมาด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก
- ที่ประชุม** : **รับทราบ**
- นายนวม เมินขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ รองประธานสภา อบต. : ขอความอนุเคราะห์เป่าล้างบ่อบาดาลจุดหลังวัด เนื่องจากน้ำไหลขาดช่วง
- นายก อบต. : ขอฝากท่านสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหารซึ่งเราต้องทำงานร่วมกันในการพัฒนาตำบล เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี สำหรับวันนี้ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุมสภา เพื่อประโยชน์ของพี่น้องตำบลมะเกลือเก่า และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการประชุมในครั้งนี้หากผมแสดงการกระทำใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ขอปิดประชุมครับ

ปิดการประชุม : เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ ปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ประเสริฐ เกื้อนพิมาย  
(นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย)

ลงชื่อ ธัญสินี อมรพรหม  
(นางธัญสินี อมรพรหม)

ลงชื่อ อรุณช เสือเงิน  
(นางสาวอรุณช เสือเงิน)

ลงชื่อ นวม เมินขุนทด ผู้รับรองรายงานประชุม  
(นายนวม เมินขุนทด )  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า